

Nhiều cơ hội việc làm cho thanh niên

Ngày hội tư vấn tuyển sinh, giới thiệu việc làm năm 2019 do Tỉnh đoàn và Trung tâm Dịch vụ việc làm (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) phối hợp tổ chức đã mang lại nhiều cơ hội việc làm, học tập cho đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên.

Ông Lê Văn Côn, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm cho biết: Chúng tôi mong muốn giúp đoàn viên thanh niên (ĐVTN), người lao động hiểu, đánh giá về bản thân, định hướng chọn ngành, chọn trường phù hợp với năng lực, sở trường đồng thời đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động trong thời gian tới. Bởi vậy, trong ngày hội, các em học sinh được gặp gỡ, giao lưu, giải đáp những thắc mắc về kỳ thi THPT quốc gia và xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2019; tư vấn chuyên sâu về lựa chọn ngành nghề phù hợp với năng lực của bản thân, điều kiện gia đình; những thực tiễn liên quan việc học tập, rèn luyện, hướng đi cần thiết đối với khả năng học tập của mình đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Đồng thời, tại các gian hàng cũng cung cấp cho các bạn ĐVTN những thông tin cơ bản,



Các gian hàng tuyển sinh, du học thu hút sự quan tâm của nhiều học sinh THPT.

chính sách tuyển sinh, học tập, làm việc tại Nhật Bản, Pháp, Hàn Quốc, Đài Loan hoặc có hội ứng tuyển, tiếp xúc với các đơn vị, doanh nghiệp tuyển dụng lao động trong tỉnh.

Ngày hội thu hút hơn 50 doanh nghiệp, đơn vị, trường học với khoảng 10.000 cơ hội việc làm, học tập; khoảng 3.000 ĐVTN, học sinh, sinh viên, gần 500 người lao động tham

gia. Nhu cầu tuyển dụng cũng rất đa dạng, phù hợp với nhiều đối tượng như: kế toán, nhân viên kinh doanh, nhân viên văn phòng, công nhân... Em Đỗ Huệ Chi, học sinh lớp 12A2, Trường

THPT Nguyễn Đức Cảnh (thành phố Thái Bình) cho biết: Ngày hội tư vấn tuyển sinh, giới thiệu việc làm rất bổ ích. Chúng em được tư vấn, định hướng ngành nghề, cung cấp kỹ năng chọn ngành, chọn nghề, chọn trường, tìm hiểu về các hệ thống đào tạo từ trung cấp đến đại học, đào tạo liên thông, một số chương trình giáo dục quốc tế, từ đó thấy mình phù hợp với ngành nghề gì, cơ hội việc làm của ngành nghề đó như thế nào. Điều này giúp chúng em đưa ra quyết định quan trọng đối với tương lai của mình. Chị Quách Thị Huyền, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Thụy Liên (Thái Thụy) cho biết: Sau ngày hội, chúng tôi có thể về giới thiệu các cơ hội việc làm cho ĐVTN địa phương. Cũng từ ngày hội, chúng tôi học hỏi thêm về cách tư vấn tuyển sinh, định hướng nghề nghiệp, giới thiệu việc làm. Điều này hỗ trợ rất nhiều cho các hoạt động đồng hành với thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp của tổ chức đoàn.

Theo số liệu của Tỉnh đoàn, tại ngày hội tư vấn tuyển sinh, giới thiệu việc làm năm nay, số người được tư vấn, giới thiệu việc làm chiếm khoảng 80%. Theo các bạn trẻ, sự hấp dẫn của ngày hội là tính

thực tế. Các bạn trẻ được chủ động tiếp cận thông tin, các doanh nghiệp được trao đổi trực tiếp với các bạn trẻ. Doanh nghiệp có cơ hội tuyển chọn được nhiều lao động, thanh niên có nhiều cơ hội việc làm hơn dù không phải đi lại nhiều. Chị Nguyễn Quỳnh Trang, Trung tâm Kinh doanh VNPT Thái Bình cho biết: Bên cạnh việc giới thiệu các sản phẩm, chúng tôi cũng mong muốn tìm các bạn trẻ năng động, nhiệt tình để tạo cơ hội cho các bạn tham gia công tác hoặc gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.

Chị Đinh Thị Hoàn, Phó Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: Các cấp bộ đoàn đều triển khai các hoạt động tư vấn tại các trường, các địa phương để định hướng nghề nghiệp cho học sinh, giới thiệu việc làm cho ĐVTN. Trên quy mô cấp tỉnh, chúng tôi phối hợp với các đơn vị, các trường đại học, cao đẳng để tổ chức các ngày hội, các chương trình đa dạng hơn, có sự tham gia của nhiều đơn vị, doanh nghiệp tuyển sinh, tuyển dụng để các em, các bạn có cơ hội tốt hơn, lựa chọn cho mình ngành nghề, trường học phù hợp với mình trong tương lai.

KUÂN PHƯƠNG

Liên hoan văn nghệ chào mừng 50 năm thành lập Hội Người mù Việt Nam

Sáng ngày 18/4, Hội Người mù tỉnh tổ chức liên hoan văn nghệ chào mừng 50 năm thành lập Hội Người mù Việt Nam (17/4/1969 - 17/4/2019) và ngày Người khuyết tật Việt Nam (18/4).

15 tiết mục tham dự liên hoan với đa dạng thể loại như tam ca, song ca, độc tấu nhạc cụ thể hiện tài năng, nhiệt huyết của hội viên đã để lại ấn tượng sâu sắc cho người xem. Nhân dịp này, Hội Người mù tỉnh đã trao quyết định thành lập câu lạc bộ yêu âm nhạc gồm 50 thành viên nhằm tạo sân chơi bổ ích, nâng cao đời sống tinh thần cho hội viên.

Thăm, động viên gia đình có người khuyết tật, trẻ mồ côi khó khăn

Sáng ngày 18/4, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh phối hợp với Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVCombank Chi nhánh Thái Bình trao tặng số tiết kiệm cho gia đình có người khuyết tật, trẻ mồ côi khó khăn tại huyện Vũ Thư.

3 số tiết kiệm, mỗi số trị giá 10 triệu đồng do PVCombank Chi nhánh Thái Bình tài trợ đã được trao cho 3 gia đình có người khuyết tật, trẻ mồ côi khó khăn tại hai xã Tân Phong và Song Lăng của huyện Vũ Thư. Đây là hoạt động được tiếp tục thực hiện sau chương trình "Trái tim nhân ái" lần thứ hai do Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh, Báo Thái Bình, Hội Doanh nhân nữ tỉnh phối hợp tổ chức, góp phần động viên những mảnh đời yếu thế, giúp họ có thêm nghị lực vươn lên trong cuộc sống.

Chiều ngày 18/4, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh, Hội Doanh nhân nữ tỉnh tổ chức thăm, động viên gia đình ông Nguyễn Văn Thạch, xã Quỳnh Mỹ (Quỳnh Hoàng) và gia đình ông Đỗ Đồng Thanh Quế, xã Xuân Hòa (Vũ Thư). Gia đình ông Nguyễn Văn Thạch có 4 người con bị thiểu năng trí tuệ, hai vợ chồng ông đều đã già yếu, không còn khả năng lao động, gia cảnh đặc biệt khó khăn. Ông Đỗ Đồng Thanh Quế năm nay đã ngoài 70 tuổi, hiện đang nuôi hai cháu mồ côi cha là cháu Đỗ Thị Thủy Tiên 5 tuổi và cháu Đỗ Xuân Tiến 2 tuổi.



Đoàn đến thăm, động viên gia đình ông Nguyễn Văn Thạch, xã Quỳnh Mỹ (Quỳnh Hoàng).

Đoàn đã trao cho mỗi gia đình 10 triệu đồng, số tiền này được trích từ quỹ "Trái tim nhân ái" do Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh, Báo Thái Bình, Hội Doanh nhân nữ tỉnh vận động Công ty TNHH Hoa Việt tài trợ.

THU TRANG

Tuyên truyền pháp luật và trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật

Sáng ngày 18/4, Hội Người khuyết tật tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật và trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật (NKT).

Hơn 100 NKT đến từ Đông Hưng, Hưng Hà, Quỳnh Phụ được cán bộ Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh phổ biến các nội dung liên quan đến Luật Người khuyết tật, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Người khuyết tật; các chính sách liên quan trực tiếp đến NKT trong các lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo, lao động, việc làm, bảo trợ xã hội...; thủ tục hành chính để hưởng các chế độ liên quan đến NKT; tư vấn các tình huống pháp lý mà NKT đang gặp vướng mắc...

Thông qua hội nghị giúp NKT nâng cao nhận thức về pháp luật nói chung, những chính sách đối với NKT nói riêng, từ đó chủ động giải quyết những vướng mắc phát sinh trong cuộc sống.

NGUYỄN CƯỜNG

Theo bác sĩ Bùi Trung Dũng, Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình: Thời gian gần đây nhu cầu chăm sóc da, làm đẹp của người dân, nhất là phụ nữ ngày càng cao. Tuy nhiên, không tìm hiểu kỹ, nhiều chị em "tiền mất tật mang" do đến những cơ sở làm đẹp trôi nổi, không có chuyên môn, cơ sở vật chất không bảo đảm an toàn khiến da không những không được chăm sóc, làm đẹp đúng cách mà tình trạng bệnh về da ngày càng nặng. Đặc biệt, nguy cơ lây nhiễm các bệnh qua đường máu do phun xăm, phẫu thuật làm đẹp có xâm lấn rất cao. Đến lúc đó nhiều người mới đến Bệnh viện Da liễu Thái Bình nhờ cứu chữa thì bệnh đã quá nặng, khắc phục rất tốn kém và mất nhiều thời gian.

Chị Nguyễn Thị Thanh ở phường Đế Thám, thành phố Thái Bình là khách hàng thường xuyên của Khoa Chăm sóc thẩm mỹ da chia sẻ: Trước đây da tôi bị nám, màu da tối, lỗ chân lông to. Nghe theo quảng cáo, tôi đã đến các cơ sở chăm sóc da ngoài bệnh viện để chăm sóc da hy vọng da ngày càng đẹp hơn. Nhưng sau một thời gian tổn hại nhiều tiền, da mặt không những không cải thiện mà còn bị nhão chảy sệ và nổi mụn do nhiễm trùng, phải đến điều trị tại Bệnh viện. Sau khi được các bác sĩ Bệnh viện

BỆNH VIỆN DA LIỄU THÁI BÌNH Nâng cao chất lượng chăm sóc da, làm đẹp

Không chỉ làm tốt công tác chỉ đạo tuyến, khám và điều trị các bệnh về da và phong, Bệnh viện Da liễu Thái Bình còn làm tốt dịch vụ chăm sóc da và làm đẹp, đáp ứng nhu cầu của đông đảo người dân.



Sử dụng máy laser Fractional Co2 Coscan trong điều trị bớt sắc tố da.

Da liễu Thái Bình chữa khỏi bệnh, tôi được biết Bệnh viện cũng có Khoa Chăm sóc thẩm mỹ da nên tin tưởng quyết định là khách hàng thường xuyên. Đến đây tôi rất yên tâm vì có đội

nguyên bác sĩ, kỹ thuật viên có chuyên môn cao, tư vấn, chăm sóc nhiệt tình. Đặc biệt yêu tâm vì Bệnh viện có trang thiết bị hiện đại, bảo đảm vô trùng. Từ ngày chăm sóc da tại đây, da tôi

đẹp lên nhiều nên bạn bè, người thân thấy thế cũng đến đây để được chăm sóc da đúng cách.

Cũng như chị Thanh, chị Nguyễn Thị Lan ở phường Quang Trung cũng

phải đến bệnh viện xử lý hậu quả do từng sử dụng mỹ phẩm trôi nổi có chứa Corticoid. Theo các bác sĩ, Corticoid là một chất độc được xếp ở bảng B theo quy định của Bộ Y tế, thường có trong các loại mỹ phẩm trôi nổi như kem dưỡng trắng da, kem chống nắng nhằm làm đẹp cấp tốc. Khi sử dụng những mỹ phẩm có chứa Corticoid, da sẽ đẹp lên nhanh chóng nhưng chỉ sau một thời gian ngắn hoặc nếu ngưng sử dụng thì da sẽ bắt đầu "phát bệnh". Corticoid bào mòn da khiến da mất đi "lá chắn" bên ngoài, trở nên nhạy cảm, dễ bắt nắng dẫn đến nám, sạm, mụn xuất hiện và không ngừng lan rộng. Làn da của người bệnh khi bị nhiễm Corticoid trở nên nhạy cảm và dễ bị kích ứng hơn trước, việc điều trị rất khó khăn.

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân, Bệnh viện Da liễu Thái Bình đã cử nhiều đợt bác sĩ, điều dưỡng của Khoa Chăm sóc thẩm mỹ da và Khoa Phẫu thuật laser đi học nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ ở các bệnh viện tuyến trung ương. Đồng thời, đầu tư trang thiết bị với nhiều máy móc hiện đại như máy chụp mặt và phân tích da Magic Mirror System, máy điện di Vitamin C, máy nâng cơ tái tạo da, máy Oxy jet, máy laser Fractional Co2... Bệnh viện cũng mở rộng các dịch vụ chăm sóc thẩm

mỹ da, phun xăm thẩm mỹ, phẫu thuật cắt da thừa, mỡ thừa mí mắt, phẫu thuật mắt 1 mí thành 2 mí, nâng mũi, phẫu thuật điều trị hôi nách, u tuyến bã mô hôi, nốt ruồi, dầy sùm da đầu, điều trị laze thẩm mỹ... Bác sĩ Bùi Thị Thu, Khoa Chăm sóc thẩm mỹ da cho biết: Khoa hiện có nhân lực 13 người, trong đó có 4 bác sĩ, 7 điều dưỡng. Trung bình mỗi ngày có khoảng 40 khách hàng đến sử dụng các dịch vụ tại Khoa như chăm sóc da bệnh lý và chăm sóc da thẩm mỹ, chích mụn, điện di, thay da sinh học, đắp mặt nạ dưỡng da, triệt lông cơ thể, điều trị giãn mao mạch, điều trị bớt, tàn nhang, xóa xăm và phun xăm thẩm mỹ... Khách hàng đến với Khoa hầu hết đều hài lòng bởi các dịch vụ phong phú, được tư vấn, chăm sóc chuyên nghiệp, nhiệt tình, chu đáo.

Với việc nâng cao trong mở rộng các dịch vụ chăm sóc, điều trị da thẩm mỹ, Bệnh viện Da liễu Thái Bình trở thành địa chỉ tin cậy của người dân khi cần chăm sóc điều trị da thẩm mỹ và phẫu thuật làm đẹp. Giúp người dân được chăm sóc, điều trị đúng cách, không phải đi xa, tiết kiệm thời gian và tránh "tiền mất tật mang", đặc biệt tránh nguy cơ mắc các bệnh truyền qua đường máu khi sử dụng các dịch vụ phẫu thuật xâm lấn thiếu an toàn...

HÀ DUNG

Theo thống kê của Đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện Tiên Hải, trên địa bàn huyện hiện còn khoảng 100 phương tiện là xe xích lô gắn máy, xe 3, 4 bánh tự chế vẫn đang lén lút hoạt động, dùng để chở vật liệu xây dựng và đưa đón học sinh. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh về việc chấm dứt hoạt động của xe xích lô gắn máy, xe 3, 4 bánh tự chế, thời gian tới, Công an huyện sẽ chỉ đạo các lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các phương tiện này khi tham gia giao thông.

Cũng như nhiều địa phương khác trên địa bàn huyện, trước đây, xã Nam Thịnh đã xóa bỏ hoàn toàn các loại xe xích lô gắn máy, xe 3, 4 bánh tự chế. Tuy nhiên, từ đầu năm 2018 đến nay, trên địa bàn xã đã xuất hiện một số gia đình sử dụng xe xích lô gắn máy, xe 3, 4 bánh tự chế để đưa đón học sinh và chở vật liệu

Xử lý nghiêm xe xích lô gắn máy, xe 3, 4 bánh tự chế

xây dựng. Với ưu điểm nhỏ gọn, dễ đi lại trên các tuyến đường giao thông nông thôn, giá thành vận chuyển hợp lý nên những phương tiện này được người dân ưa chuộng. Ông Trần Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND xã Nam Thịnh cho biết: Qua rà soát, trên địa bàn xã hiện có 3 phương tiện là xe xích lô gắn máy, xe 3, 4 bánh tự chế, trong đó có 2 xe dùng để đưa đón học sinh và 1 xe chở vật liệu xây dựng. Những phương tiện này khi lưu thông trên đường là mối nguy hiểm đối với người tham gia giao thông vì xe được thiết kế rất sơ sài, không có đèn, không có gương chiếu hậu và thiếu rất nhiều thiết bị bảo đảm an toàn khác. Tuy nhiên, do

giá thành hợp lý, chỉ khoảng 80.000 đồng đến 100.000 đồng/tháng/học sinh nên nhiều gia đình trên địa bàn xã dù biết nguy hiểm nhưng vẫn lựa chọn loại phương tiện này để đưa đón con em mình từ nhà đến trường và ngược lại. Tuy chưa xảy ra vụ va chạm, tai nạn giao thông nào liên quan đến các phương tiện này nhưng thời gian qua địa phương đã phối hợp với Công an huyện tuyên truyền và tổ chức ký cam kết không sử dụng, lưu hành loại phương tiện này. Đối với những trường hợp cố tình không chấp hành, địa phương sẽ phối hợp với Công an huyện tạm giữ, tịch thu phương tiện để xử lý theo quy định của pháp luật...

Thiếu tá Nguyễn Hồng Cường, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện Tiên Hải cho biết: Năm 2018, qua rà soát tại các địa phương, trên địa bàn huyện có 219 xe xích lô gắn máy, xe 3, 4 bánh tự chế, trong đó có 22 xe dùng để đưa đón học sinh, còn lại là xe chở vật liệu xây dựng. Chủ yếu tại các xã Nam Trung, Nam Thịnh, Nam Phú, Đông Lâm, Đông Quý, Đông Trà... Những phương tiện này do người dân tự lắp ráp, chủ yếu hoạt động tại các tuyến đường giao thông nông thôn. Việc người dân tự ý đưa loại phương tiện này vào hoạt động sẽ gây nguy hiểm cho các phương tiện khác khi tham gia giao

thông. Thời gian qua, lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện thường xuyên tuyên truyền, vận động để chủ phương tiện tự giác tháo dỡ phương tiện, chuyển đổi công việc hoặc phương tiện khác được pháp luật cho phép lưu hành. Qua tuyên truyền, vận động đến nay đã có gần 100 chủ phương tiện tự giác thanh lý, không sử dụng, lưu hành loại phương tiện này. Ngoài ra, lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện cũng đã phối hợp với các địa phương tạm giữ 12 xe xích lô gắn máy, xe 3, 4 bánh tự chế, lập biên bản bàn giao cho địa phương xử lý. Tuy nhiên, hiện trên địa bàn huyện vẫn còn khoảng 100

xe xích lô gắn máy, xe 3, 4 bánh tự chế lén lút hoạt động, dùng để chở vật liệu xây dựng và đưa đón học sinh. Việc xử lý các loại phương tiện này không chỉ riêng Tiên Hải mà tại những địa phương khác cũng gặp rất nhiều khó khăn bởi khi

chủ phương tiện thường bỏ lại phương tiện hoặc cho xe chạy vào nhà dân ven đường, gây khó khăn cho lực lượng chức năng khi làm nhiệm vụ. Trong thời gian tới, Công an huyện Tiên Hải sẽ tiếp tục phối hợp với các xã, thị trấn làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền

để nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân. Đối với những trường hợp cố tình vi phạm, Công an huyện kiên quyết tạm giữ phương tiện để bàn giao cho địa phương xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

PHẠM HÙNG



Xe 3 bánh tự chế dùng để đưa đón học sinh tại xã Nam Thịnh (Tiên Hải).